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สรุป การบรรยายพิเศษ 

เรื่อง  “การพัฒนาระบบราชการกับการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ” 

โดย  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

ในโอกาสครบรอบ 3  ปแหงการพัฒนาระบบราชการ 

วันอาทิตยที่ 2  ตุลาคม 2548 

ณ  หอประชุมกองทัพเรือ 

---------------------------- 

 

ทานปลัดกระทรวง ทานรองปลัดกระทรวง ทานอธิบดี ผูบริหารสวนราชการใน

ระดับกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด และทานผูมีเกียรติทุกทาน ในนามของรัฐบาลตอง

ขอขอบคุณทุกทานที่มารวมประชุมในวันน้ี ณ หอประชุมกองทัพเรือ แนนขนัด ทั้งที่เปน

วันอาทิตยซึ่งถือวาเปนวันของครอบครัว  

วันน้ีนับถอยหลังไปเมื่อสามปที่แลว ถือวามีความเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงเกิดขึ้น

ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยกฎหมาย 2 ฉบับ 

และนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และมีผลใชบังคับวันถัดไป 

คือ ว ันที่ 3 ตุลาคม 2545  กฎหมาย  2  ฉบับน้ันคือ 

1) พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

2) พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   

จากจุดน้ันถือวาเปนการปกธงแหงการเปลี่ยแปลง ธงแหงการพัฒนา ธงแหงการ

ปฏิรูประบบราชการ   และธงนี้จะยังไมลดลงเพราะเรายังทํางานไมสําเร็จ  

สามปที่ผานมา ยังไมสามารถบอกไดวาการปฏิรูประบบราชการสําเร็จแลว มีการ

พูดกันมาเสมอ การเปล่ียนแปลงครั้งน้ีเปนงานใหญ หรือที่เราเรียกวา งานปฏิรูปน้ัน 

ทํายาก เพราะเปนการเปลี่ยนสิ่งที่ทํากันมานาน เปนการเปลี่ยนนิสัย เปล่ียนวิธีคิด ยิ่ง

ยากทวีคูณเมื่อยังเปนคนเดิม ทําเหมือนเดิม คิดเหมือนเดิม มันยิ่งยาก แตก็ตองทํา 

เพราะถาไมทําจะไมมีวันเริ่ม และไมมีวันสําเร็จ 
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 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเขียนเลาไววา มีคนไดนําดอกไมมาถวายกรมหลวง 

วชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจา  วัดบวรนิเวศวิหาร เปนดอกไมสงกล่ินหอม หา

ยาก ทานรับสั่งถามวาเมื่อไหรจะไดเห็นดอก  ผูนํามาถวายตอบวาประมาณ 50-60 ป ถึง

เห็นดอก ทานทรงรับสั่งใหปลูก พรวนดินเลย และทรงรับสั่งวา “ถึงเราจะไมเห็น แตคน

อื่นจะไดเห็น” ซึ่งบัดน้ี ตนไมน้ันไดออกดอกสวยงามเต็มวัดบวรนิเวศวิหารใครเห็นก็ช่ืนชม 

 การปฏิรูประบบราชการเชนเดียวกัน จะเอาชนิดที่วา 7 วันเห็นผล คงเปนดอกไม

พลาสติก แตถาจะเอาคงทน ตองใชเวลานานกวาน้ัน ถาคิดวานานแลวไมลงมือทํา ก็

ไมไดเริ่ม เราตองใหเครดิตกับทุกรัฐบาลที่ผานมา ที่ไดคิดวางแนวทางไวให เพียงแตใน

เวลานั้นอุปสรรคมันมาก หาดิน หาจอบ  หาพลั่ว หาเสียมก็ไมได ถาวันน้ีคิดวาพรอม 

ตองลงมือปลูก รอวันออกดอก  

 ผมเคยรับราชการมานาน ผานมา 9 รัฐบาล 7 นายกรัฐมนตรี ไดเห็นถึงความ

ตั้งใจจริงของทุกรัฐบาลที่เขามาคือความตั้งใจที่จะปฏิรูปราชการ ไมไดเปนการทําตาม

สมัยนิยมหรือเปนแฟชั่น ซึ่งบางครั้งถาพูดถึงการทําใหประเทศเปน 5 เสือ อาจเปนเรื่อง

สมัยนิยม แตการปฏิรูปราชการไมไดทําเปนแฟชั่น ไมไดเหอตามกัน ทุกรัฐบาลคิด

ตรงกันวา ไมทําไมได ไมใชแคประเทศอยูไมได แตตัวเองก็อยูไมไดเหมือนกัน  ความ

จําเปนที่วาน้ันมาจากกระแสเรียกรองของประชาชน ประชาชนอยากเห็นระบบราชการดี

ขึ้น ขาราชการยิ้มแยมแจมใส ไมตีหนายักษ  อยากเห็นงานรวดเร็ว ประหยัด คุมคา การ

จดทะเบียนไมเสียเวลา  ประชาชนอยากเห็นระบบราชการโปรงใส ใสสะอาด ปราศจาก

การทุจริตคอรัปช่ัน   

 แตเมื่อเจอกับความตองการของสวนราชการที่ตองการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยาก

ตั้งกอง ตั้งกรม จึงเสนอเรื่องมายังคณะรัฐมนตรี แตสวนราชการจะคิดในกรอบของตัวเอง 

คิดในบริบทของตัวเอง  เมื่อคิดจะตั้งกอง ก็คิดวาขาพเจาตองมีกอง รัฐบาลตองมีการ 

ทัดทาน การตั้งกอง ตั้งกรม ตองมีการเพิ่มอัตรา  ถาคูณเขาไปในแตละคําขอของแตละกรม 

จะเปนจํานวนมหาศาล ถามีการเลือกปฏิบัติ ใหบางที่ ไมใหบางที่ ทําไมได จึงตองมีการ

เลือกไมใหหมดเลย น่ีคือสิ่งที่ผมเรียกวา ปญหาที่จอคอหอยรัฐบาล 

 ดังน้ัน ทุกรัฐบาลที่ผานมา หลังจากที่เขามา วาระแรก ๆ  จะมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  เพื่อไวชวยคิดชวยกรองปญหาของรัฐบาล งานปฏิรูป

คือสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลงปจจุบันเพื่อกาวไปขางหนา แตยังไมปรากฏวาสมัยรัฐบาลใดใน 
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อดีตสามารถจับงานปฏิรูปเปนแผนระยะยาวได เพราะเวลาเขามาเจอปญหาการขอตั้ง

กรม ตั้งกองเปนรอย ๆ คําขอ ทําใหไมสามารถทําเรื่องใหม ๆ ได 

ทุกรัฐบาลที่ผานมาไดมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  แตเปนการ

ทํางานที่ยาก   เพราะกระแสตอตานมีมาก คือ  

- การตอตานจากรัฐมนตรี กลัวเกรงเรื่องของอํานาจที่ตัวเองดูแล เปน

อาณาจักรของทาน  ยิ่งเปนรัฐบาลผสม ยิ่งมีการตอตานมาก ยิ่งปฏิรูปยาก  

- การตอตานจากขาราชการ   ซึ่งไมเขาใจวาทําไมถึงตองรื้อ ถอน หรือทําให

ระบบที่มีอยูตองถูกกระทบกระเทือน การปฏิรูปตองกระทบตัวขาราชการแนนอน เพราะ

บางทานตองอาจมีการยายจังหวัด บางคนที่รอขึ้นตําแหนง อาจไมได เพราะกองถูกยุบ 

น่ีคือผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะการปฏิรูปเหมือนการสับไพ ตองมีการดึงบางใบออก และ

เอาใบใหมเขาแทน การปฏิรูปตองมีการโกลาหลและอลหมาน ถาเราหยิบเอาความ

โกลาหลและอลหมานมาพูดอยูทุกวัน ทําใหคนกลัวและตอตาน เหลาน้ีคืออุปสรรค

ทั้งน้ัน   

- อุปสรรคทางเทคนิค คือ การปฏิรูประบบราชการตองมีการแกกฎหมายหลาย

ฉบับ ไมใชการออกคําสั่งยายขาราชการ  ถาเปนรัฐบาลผสม เสียงรวมหลายพรรค

คอนขางออน จึงเปนปญหาเพราะรัฐบาลมีเสียงที่ไมแนนหนาพอ ปญหาเหลาน้ีจึงเปนสิ่ง

สําคัญ แตความคิดที่จะทําใหเปนระบบ ทุกรัฐบาลมีมาตลอด 

 จนกระท่ังถึงรัฐบาลนายกฯ ทักษิณ เปนการทําตอยอด  นําสิ่งที่ทํากันมา แตทํา

ไมได มาทํา เพราะเราคิดวาเสียงในสภาเรามีมากพอ  ถามวาประชาชนยังตอตานหรือไม 

คงมีบางแตเขาใจกันมากขึ้น ทานนายกรัฐมนตรีพยายามพูดอยูตลอดวาเราตองปรับปรุง

การบริการของราชการ จึงมีการเสนอกฎหมายเปนการนํารอง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ถือวาเปนคัมภีรปฏิรูปที่ตองถือไวมือซาย พระราชบัญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปนคัมภีรปฏิรูปที่ตองถือไวมือขวา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน เปนกฎหมายที่บอกวาประเทศ

ไทยแบงการบริหารราชการออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น บอกถึง

อํานาจของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี บอกถึงการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ

ราชการแทนตางกันอยางไร  ถาอธิบดียังอยูแตไมสามารถทํางานได เพราะปริมาณงาน

มาก แบงใหรองมาชวย  เรียกวาอะไร  บอกวาผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอะไร 

นายอําเภอมีอํานาจอะไร เราเรียกพระราชบัญัติฉบับน้ีวา ”กฎหมายปกครอง”  ฉบับเกา 
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เราใชมานาน ตองมีการแกไขเพื่อใหกรุยทางสูไปการปฏิรูป  ครั้งที่แกไขเมื่อสามปที่แลว 

เหมือนกับการสรางเขื่อนมีประตูระบายน้ํา บอกเปดประตูไหน ปดประตูไหน แตแกคราวนี้

ถึงขั้นเปดประตูไหนและปดประตูไหน  ซึ่งจะมาเลารายละเอียดใหฟงตอนบาย ซึ่งยัง

สามารถแสดงความเห็นไดเพราะยังไมลงตัว 100%  

สําหรับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปนกฎหมายที่บอกวา  

ประเทศไทยมีกี่กระทรวง มีกี่กรม ใครจะตั้งหรือเปล่ียนชื่อตองมีการแกกฎหมายนี้   

กฎหมาย 2 ฉบับน้ีถือเปนคัมภีรแหงการปฏิรูป ไมเพียงแตมือซายถือ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มือขวาถือพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม แตปากยังตองคาบรัฐธรรมนูญอีกหน่ึงอยาง เพราะรัฐธรรมนูญได

พูดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการไวมาก อาทิ  “รัฐตองจัดระบบราชการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน”    

 ทําไมตองมีการปฏิรูป  ? เพราะสิ่งน้ีเราเรียกวาเปน mandate เปนอาณัติ เปนคํา

บงการของรัฐธรรมนูญ  

- รัฐตองมีการจัดระบบงานอยางไร? รัฐตองจัดระบบงานของรัฐใหมี

ประสิทธิภาพ 

- ทําเพื่ออะไร?  ทําเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

- แลวจะรูไดอยางไรวาประชาชนตองการอะไร?  จึงตองมีการตั้งหนวยงานเพื่อ

ทําหนาที่สํารวจความตองการของประชาชน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการ หนวยงานดังกลาว คือ ก.พ.ร. ซึ่งทําหนาที่ดังน้ี 

1. หาวาประชาชนตองการอะไร 

2. ตองการอยางนี้ จะทําอยางไร 

3. มีการประเมินผลวาสนองความตองการหรือไม เพราะบางเรื่องประชาชนไม

ตองการ น่ีคือสิ่งที่ ก.พ.ร.ตองคิดตอไป บางเรื่องประชาชนตองการ ตองมีการทําใหหนัก

แนนกวาเดิม    

ตองคิดวิธีวาทําอยางไรใหการปฏิรูประบบราชการจริงจังตอไปได ใหมีการใช

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับเปนอยางนอยทํางานไปดวยกัน แตยังไมพอ ยังขาดกฎหมายที่ใช

ในการปฏิรูปอีกหลายฉบับ    เชน  กฎหมายวิธีการงบประมาณฉบับใหม  ระเบียบพัสดุ 

เปนตน  
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ที่ผานมา บางครั้งเราแกปญหาบางอยางไมได  เพราะติดที่ระเบียบงบประมาณ

ติดที่ระเบียบพัสดุ ติดทีร่ะเบียบอัตรากําลัง ดังน้ันสิ่งเหลาน้ีตองเอามาแกไข ขณะน้ี

กระทรวงการคลังไดยกรางระเบียบพัสดุขึ้นใหม ผาน คณะรัฐมนตรีแลว กําลังอยูระหวาง

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรางอยู  

การปฏิรูประบบราชการไมไดทําเพราะสมัยนิยม  นานาประเทศเขาไดทําการ

ปฏิรูประบบราชการเชนเดียวกัน เพราะเปนทางออกหนึ่งที่สําคัญในการแกปญหาของ 

ประเทศไดวิธีหน่ึง เมื่อระบบราชการเปนกลไกใหญสุดของประเทศ   การแกปญหาโครงสราง

ระบบราชการเปนวิธีหน่ึง แตอาจไมใชที่สุด  โครงสรางในระบบราชการเปนปญหาใหญ 

ทําอยางไรใหได  the best solution จึงไดเรียนวาทุกประเทศตองปฏิรูประบบราชการ 

แตวิธีทําเหมือนกัน คิดไมเหมือนกัน  

 ประเทศนิวซีแลนด  สิ่งแรกที่ทํา คือ ลดจํานวนขาราชการ   ประเทศออสเตรเลีย  

ไมใชวิธีลดคนเพราะขาราชการนอยอยูแลว   แตปรบัปรุงคุณภาพการบริการใหขาราชการ

ยิ้มแยม  มีจรรยา มารยาท  หลายประเทศไดหยิบเรื่องโครงสรางเปนตัวชูโรง เพราะถือ

วาเปนปญหาใหญและแกงายสุด  โดยเฉพาะชวงภาวะเศรษฐกิจไมดี  การลดคนยิ่งยาก

ที่สุด  หรือการแกโดยใหขาราชการยิม้แยม แจมใส ทํางานลดขั้นตอน อาจถูกตอตานใน

แงที่วา สภาพเศรษฐกิจอยางนี้ งบประมาณอยางนี้จะใหยิ้มแยมอยางไร   ในที่สุดจึง

หยิบโครงสรางขึ้นมา  เหมือนการจัดบาน  หรือการซอมรถ  มาดูวาบานชองควรเปน

อยางไร  หรอืซอมรถกอนแลวคอยไปดูคนขับรถ  

 ดังเชน สมัยรัชการที่ 5 พระพุทธเจาหลวงหยิบเอาเรื่องโครงสรางขึ้นมาทํากอน   

ยุบจตุสดมภ เวียง วัง คลัง นา เปน 12 กระทรวง  หรือรัชกาลที่ 7 ใชวิธีลดจํานวน

ขาราชการหรือที่เรียกวาดุนขาราชการออก 

 วันน้ีรัฐบาลไดปกธงการปฏิรูประบบราชการไวเมื่อ  3  ปที่แลว เรามี alternative 

เยอะ  แตเราเลือกการปรับโครงสรางกอน  ถึงแมวาจะมีเสียงติฉินบาง  เราจัดกอนเพราะ

มีความจําเปน  เราทําบานกอนใหเรียบรอย  หลังจากการจัดโครงสรางเปน 20 กระทรวง 

คอยขยับมาที่วิธีการทํางาน 3 ปที่ผานมา  ไมนาน แตมีอะไรใหมออกมาอยางนาพอใจ

เกิน 50%  

 ผมอยูราชการมานานแลวกอนการปฏิรูป คําขอตั้งกรม ตั้งกอง วางอยูเต็มโตะ ถา

กรองไมดีจะเปนวา ใหทั้งหมด หรือไมใหทั้งหมด ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ 
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และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณคาเงินเดือน ทุก 10 ปจะเพิ่มขึ้น 10 กวาบาท  ถาไมทํา

อะไรเลย  ตอไป งบประมาณจะหมดไปกลับเงินเดือนของขาราชการจะเหลืองบประมาณ 

มาพัฒนา   แกปญหาประเทศนอยมาก  น่ีคือสภาพที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 3 ตุลาคม 2548 

   

 3 ปที่ผานมา ผลที่เราไดจากการปกธงปฏิรูประบบราชการ  ผลคือ 
 

 ประการแรก    มี ก.พ.ร. เกิดขึ้น  เดิมเปนคณะกรรมการชุดเล็ก ๆ  ฝากไวที่ ก.พ.  

บัดน้ีมี ก.พ.ร. เปนเจาภาพ เปนแมบานที่ดูแลการปฏิรูประบบราชการ  แตไมไดหมายความ

วาลําพัง ก.พ.ร. จะขับเคล่ือนการปฏิรูประบบราชการทั้งหมดได  ก.พ.ร. เปนแคสถาปนิก   

เพียงแคคิดและสงใหกระทรวงเอาไปทํา  พอตามไปวัดผลจึงเห็นวาบางกรมทําไดดี  

บางกรมทําไมไดความ   คนที่จะขบัเคลื่อนคือ กรมทุกกรม  ขาราชการทั้งหมด ทั้งประเทศ  

เชนเดียวกันถาประสบความสําเร็จ  ก็ไมใช ก.พ.ร. แตตองบอกวา กรมทําดีสวนหนึ่ง ก.พ.ร. 

คือ ขาราชการประจํา  และมีคณะกรรมการ ก.พ.ร. ที่มีความเชี่ยวชาญ  มาชวยกันคิด

ระบบ 

  ประการที่สอง   การตรึงอัตรากําลังของขาราชการ  เรื่องน้ีตองใหเครดิต ก.พ.  

นอยคนจะทราบวา 3 ปที่ผานมา เราพยายามตรึงอัตรากําลังของขาราชการไดอยางนา

พอใจ  การมกีระทรวงเพิ่มขึ้นอาจมีปลัดกระทรวง อธิบดีเพิ่มขึน้   แตเมื่อมองภาพรวม  

แลว วันที่ 1  ตุลาคม  2545  ขาราชการพลเรือนทั่วประเทศมีจํานวน  394,385 คน   

3  ปที่ผานมาไดพยายามระวังจะไมเพิม่ ไมเติมใหโดยไมจําเปน  สตูรสาํเรจ็ คือ การเกลีย่

อัตรากําลัง  เชน กระทรวงยุติธรรม ขอตั้งสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนเพิ่ม  จะตอง

มีการเกลี่ยจากที่อื่นมากอน   พอถึงวนัที่  30 กันยายน ม ีขาราชการเกษียณ  จึงเอาอัตรา

เหลาน้ีมาจัดสรรใหหนวยงานที่ตองการ  จึงสามารถยังคงรักษาตัวเลขภาพรวมไวได 

 ประการที่สาม   การเพิ่มพูนประสิทธภิาพของขาราชการ  อบรมกันมากเหลือเกิน 

จะเห็นวามีการอบรมผูวาราชการจังหวัด   รองผูวาราชการจังหวัด   เปนความจําเปนแต

ตอไปอาจลดลง  ที่ผานมาเริ่มตนจึงตองมีการทําความเขาใจกัน  เราไดพยายามคดิระบบ

ใหม เรื่องเอาคนใหม ๆ มารับราชการ  ทานทราบไหมวา ระบบราชการมีนวัตกรรมใหม  

วันน้ีในประเทศไทยมีการเปดอบรมผูที่จะเปนขาราชการประเภทหนึ่ง เรียกวาขาราชการ

พันธุใหมบาง   ขาราชการสายเลือดใหม  หรืออภิสิทธิชนยุคใหมบาง   รวมความคือ  
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เราคิดวาทุกวันน้ีการเขามาทําราชการ จบปริญญาตรี ซ ี3 จบปริญญาโท ซี  4  เขามา

ตามลําดับ  กวาจะไดเปนซี 7  ซี  8  หรือ ผอ. กอง  อาจมีคนดี ๆ  เกง ๆ มาเจอระบบ

แบบนี้ก็เบื่อหนาย  ถามคีนดีและคนเกง  ตองการสงเสริมใหเติบโตเร็ว เรียก fast track 

วิธีการคือ รับ ขาราชการพันธุใหมเขามา คณะรัฐมนตรีอยากไดสัก 100 คน แตเห็นวา

เปนครั้งแรกจึงตั้งเปาประมาณ  60 คน โดยกําหนดวา 20  คนแรก เอาคนที่เพิ่งจบใหม  ๆ 

อีก  20  คนเอาคนจบแลว กําลังทํางานราชการ   กลุมสาม 20 คน จบแลว  ทํางาน

เอกชน หรือองคการระหวางประเทศ   รวมแลว 60 คน  ทานนายกรัฐมนตรีไมไวใจวิธี

คัดเลือกกลัววาจะมีระบบเสนสาย  อาจเสียหายได  วิธีการสกัดเสนสายคือ  1) ตองได 

TOEFL เกิน 550  2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสอบให  3) สอบสัมภาษณ  ประเมนิ

เก็บตัวเหมือนรายการ Big Brother และคัดออกมา จนทายที่สุดเหลือประมาณ 40  คน  

ในจํานวน 40 คน  อายุระหวาง 21-31  ป  มีจบหลายสาขา  วธิีการคือ อบรมกอน 3 

เดือนแรก แลวสงไปฝกงานกับผูวาราชการจังหวัด 3 เดือน   สงไปยูกับกระทรวง 3 

เดือน   สงไปอยูกับทองถิ่นหรือองคกรอิสระ  3  เดือนและสงไปอยูกับทูตที่ตางประเทศ  

อีก  3  เดือนและกลับมาอยูที่โรงเรียน  ไปฝกมาไดอะไรบาง  เอาปญหาที่เจอมามาคยุกัน  

สิ่งที่เปนรางวัล คือ จบปริญญาตรีคงเปน ซี 5  ซ ี 6  อัดฉีดใหเต็มที่  แลวจะประเมินผล

วาประสบความสําเร็จหรือไม  ถาไดผลดีก็จะขยายตอ ถาลมเหลวก็ตองปดกิจการ  

 สวนของการปรับปรุงโครงสราง 3 ปที่ผานมา เรายับยั้งไมใหตั้งกองเยอะ  เรื่องที่

สําคัญคือการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน  แตอาจยังไมเหน็รูปรางมาก หลายหนวยดีขึ้น  

เพราะมีการวดัผลมากมาย  คนที่ประเมินไมใช ก.พ.ร. หนวยเดียว มีหลายหนวยงาน  

รวมทั้งมีรางวัลและลงโทษดวย    

 ผมเคยพาผูสื่อขาวบุกไปกรมการขนสงทางบกที่บางขุนเทียน  ไปดูแลวช่ืนใจ

เพราะมีการประกาศกําหนดเวลาที่ปฏิบัติงาน  มีการแจกบัตรคิว  ประชาชนสามารถกะ

เวลาไดกลับไปทํางานกอนแลวคอยกลับมาอีกครั้ง 

 อีกที่หน่ึง คือ จังหวัดสุโขทัย  ประชาชนเขียนเขามาเลาใหฟงวา ที่วาการอําเภอ

แหงหนึ่ง ประชาชนไปติดตอราชการเริ่มจากแจกฮอลล   มีทวีีใหดู  มีนํ้าใหดื่ม มี

เจาหนาที่ดูแลชวยกรอกขอมูล   
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 การพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป  เราจะทําอะไร   

 เรื่องที่หน่ึง    โครงสราง ตองปรับใหเขาที่อีกรอบ 

          เรื่องที่สอง    วิธกีารทํางาน ตองขันชะเนาะใหมากขึ้นไปอีก  ใหเปนวิธีการ                

                            ทํางานบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมากขึ้น  ใหโปรงใสมากขึ้น   

          เรื่องที่สาม     การลดอัตรากําลังจะตองทํา  early retire ตองกลับมาอีก  

 

การปรับโครงสราง  ทานนายกรัฐมนตรีมาคุยที่หอประชุมกองทัพเรอืหลายรอบ   

เพื่อหาสูตรการปรับโครงสรางรอบใหม  มีคําถามทําไมถึงตองปรับ  ตองทาํตอ เพราะที่

ทําแลวยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการ  เปาหมายในการทํางานภารกิจจะตองไมซ้ําซอน บาง

กรมตองยุบรวมกัน    หรอืบางครั้งเราพบวางานบางอยางยังหาเจาภาพไมได 

บางอยางมีเจาภาพแตไมชัด  เชน  เรื่องการคามนุษย   เรื่องนํ้า  (มีทั้งกรมชลประทาน  

กรมทรัพยากรน้ํา กรมการปกครอง)  ตองระบุทุกอยางออกมาใหชัดเจน 

ตอไปน้ีเปนแคตุกตาคราว ๆ  ของการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ   คือ  

1. กระทรวงจะลดลงเหลือ 17-18 กระทรวง บางกระทรวงอาจควบรวมกัน หรือยุบ 

2. กรมบางกรมตองยุบรวมกัน หรือเปล่ียนภารกิจ   

3. งานบางอยางสําคัญโดดเดนมาก ควรตั้งขึ้นเปนกรมใหมมารองรับงาน 

บางอยาง  ปญหามีทุกกระทรวง เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง อาจแยกเปน 2  กรม

ดังเดิมและแยกกระทรวงกันอยู  งานชนกลุมนอยอาจตองยกขึ้นเปนกรม และจะอยู

กระทรวงไหน หรือ งานการศึกษานอกโรงเรียนมีผูเกี่ยวของจํานวนมากจะทําอยางไรให

เปนช้ินเปนอัน หรือกรณีกระทรวงพาณชิยเปนผูคา กระทรวงอุตสาหกรรมผูผลิตควรควบ

รวมกันหรือไม   กระทรวงคมนาคมเปนกระทรวงการกอสรางและขนสง ควรมีกรมอะไร

หรือจากการเกิดสึนามิ ตองทบทวนวากรมอุตุนิยมวิทยาควรอยูกระทรวง ICT ถูกตอง

ไหม เรื่องนํ้าทั้งหมดควรเปนทบวงน้ํา กลุมภารกิจนํ้า  และควรอยูที่สังกัดไหน   

กระทรวงวัฒนธรรมทําอยางไรจึงใหงานวัฒนธรรมรุงเรืองเฟองฟูมากกวาน้ี ทําไมกรม

ศิลปากรจะทําหนาที่ทํานุบํารุงวัฒนธรรมไดจริงจังมากขึ้น   

 

 

 



 

   

9 

รวมกันพฒันาระบบ ยกระดบับริการ 
เพื่อรอยยิ้มของประชาชน  

3 ปแหงการพฒันาระบบราชการไทย

 

           สรุปแลวการปรับโครงสรางที่จะมีตอไปน้ัน  ไมเรงรีบเพราะยังมีโจทยหลายขอ

ที่คําตอบไมชัด ตองไปถามผูที่เกี่ยวของและยังติดขัดเรื่องขั้นตอนกระบวนทางกฎหมาย   

ขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติ สมัยการประชุมสภาจะปดกลางเดือนธันวาคม ซึ่งคาดวา

จะทําไมเสร็จ  พอเปดสภาอีกครั้งในเดือนมีนาคม  วุฒิสภาก็จะหมดวาระลง  วุฒิสภาชุด

เกาไมสามารถทําหนาที่พิจารณากฎหมายได  จึงเปนสาเหตุที่ตองรออยู ไมรีบเรงเขาสภา  

ตองหาคําตอบใหชัดเจนกอน  และรับรองวา รัฐบาลจะไมผลักดันการปรับปรุงโครงสราง

ออกมาเปน พระราชกฤษฎีกาหรือพระราชกําหนดเปนอันขาด     ภายใน  1  ปตอไปน้ี 

จะยังไมปรับปรุงโครงสราง  แตการปรบัปรุงวิธีการทํางานยังคงทําตอไป   

ทั้งหมดที่กลาวมาตองการบอกวา สิ่งที่ทํามาคืออะไร และตอไปจะทํา

อะไร  ถาสิ่งที่ทํามาสิ่งใดเปนความสําเร็จ ก็เกิดจากขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ

ทั้งหมดชวยกันทํา  แตถาอะไรไมสาํเรจ็  ก็เกิดจากขาราชการบางหนวยบางคนทําเหมือนกนั  

วันน้ีสายตาทั้งหมดจับจองอยูที่ขาราชการ  ขอให ขาราชการกรุณาทํางานดวยการอุทิศตน  

ชวยกันขับเคล่ือนราชการ  รัฐบาลหวังมากกับหัวหนาหนวย  ทานปลัดกระทรวง ทานผูวา

ราชการจังหวัด   เรียกวา Change Leader เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง    เพือ่ใหทําสิ่งที่

รัฐธรรมนูญบอกวา  “ตอบสนองความตองการของประชาชน” น่ีเปนหัวใจสําคัญ  สายตา

ที่จับจองบอกวาทานทําไดดี  ควรแกการไดรับรางวัล  ถาบอกวาไมถูกตอง  ควรแกการ

บอกวาทานควรไดรับการตําหนิ  แตทั้งหมดที่ทานทําตองทําในกรอบของกฎหมาย  ทกุ

วันน้ีไดรับเรื่องจากศาลปกครองมากมาย บางครั้งสวนราชการคิดทําอะไรใหม ๆ แตขัด

หลักเกณฑ  เลือกปฏิบัติ กระทบตอขาราชการ  ทกุทานตองเอาใจใสสิ่งเหลาน้ีดวย 

บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว  ขอเปดการประชุมในโอกาสครบรอบ 3 ป

แหงการพัฒนาระบบราชการ ณ บัดน้ี 

 

                    --------------------------------- 


